



KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SĨ (27/7/1947 - 27/7/2017)

Hướng về ngày Thương binh - Liệt sĩ

Năm nay, với chủ đề "Theo bước chân những người anh hùng", ngay từ tháng 4, Tỉnh đoàn đã xây dựng kế hoạch và triển khai tới các huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc nhiều hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa". Mỗi việc làm cụ thể, mỗi công trình, phần việc thanh niên được triển khai như thay lời tri ân của thế hệ trẻ, từ việc tổ chức tu sửa, chỉnh trang, tạo cảnh quan môi trường sạch, đẹp tại các nghĩa trang, đài tưởng niệm liệt sĩ, các khu di tích lịch sử văn hóa, di tích cách mạng tại địa phương đến hỗ trợ, chăm sóc, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thăm hỏi, tặng quà, tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, tu sửa, xây mới nhà tình nghĩa cho các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn... Theo số liệu thống kê của Tỉnh đoàn, đến nay, các cơ sở đoàn đã tặng 7 nhà tình nghĩa, trao 6.560 suất quà, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 1.453 đối tượng chính sách, cựu thanh niên xung phong, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 1,6 tỷ đồng.

Chị Đặng Thị Chiên, Phó Bí thư thường trực Tỉnh đoàn cho biết: Từ nay đến dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, các cấp bộ đoàn trong tỉnh tiếp tục triển khai nhiều nội dung hoạt động phong phú như tổ chức chương trình giao lưu, gặp gỡ, tọa đàm với các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ; tổ chức



Quy tập hài cốt liệt sĩ về an táng tại nghĩa trang quê nhà.

lễ kết nạp đoàn viên, đảng viên trẻ tại các khu di tích lịch sử; thăm hỏi, tặng quà đối tượng chính sách... Các hoạt động này nhằm nêu cao vai trò, trách nhiệm, đồng thời giáo dục thế hệ trẻ truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tiếp tục phấn đấu trong học tập, lao động, cống hiến, đóng góp vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, cùng với các cấp, các ngành trong tỉnh, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh đã tích cực vận động các tập thể, cá nhân, hội viên và các công ty, doanh nghiệp để xây nhà tình nghĩa cho hội viên CCB là đối tượng chính sách có hoàn cảnh

đặc biệt khó khăn về nhà ở. Ông Nguyễn Văn Hán, Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết: Việc tổ chức vận động quần chúng góp xây nhà tình nghĩa cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên về công tác "Đền ơn đáp nghĩa", đây cũng là dịp tri ân thế hệ CCB đã cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Sau 2 tháng phát động (từ 10/5 - 10/7) tại 8 huyện, thành phố, các cấp hội đã quyên góp được trên 400 triệu đồng để xây 8 nhà tình nghĩa cho hội viên; đồng thời, tặng 40 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, Hội cũng tích

cực phối hợp với hội viên CCB ở các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh quyên góp được 740 triệu đồng, nhờ đó 13 CCB có hoàn cảnh sống trong những ngôi nhà mới kiên cố.

Những việc làm thiết thực của các cấp, các ngành, các địa phương, các tổ chức, cá nhân không chỉ là những hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, thể hiện tấm lòng tri ân của các tầng lớp nhân dân đối với các anh hùng liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng mà còn nhằm giáo dục tinh thần "Uống nước nhớ nguồn" cho thế hệ sau.

NGUYỄN CƯỜNG



Đoàn thanh niên tham gia vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ.



Hội viên Hội Cựu chiến binh xã Phú Châu (Đông Hưng) tặng quà gia đình cựu thanh niên xung phong hoàn cảnh khó khăn.

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA

Những năm qua, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh đã đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy được tinh thần thi đua nhiệt tình, hăng hái trong cán bộ, công chức, viên chức, đem lại hiệu quả tích cực trên các lĩnh vực công tác.

Đồng chí Lê Trung Muu, Viện trưởng Viện KSND tỉnh cho biết: Những năm qua, ngành Kiểm sát Thái Bình đã thực hiện tốt các phong trào thi đua như: đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm... Ngoài ra, Viện KSND tỉnh còn chú trọng phát động các đợt thi đua ngắn hạn với các chủ đề cụ thể. Qua đó đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, nhiều sáng kiến, giải pháp hay được áp dụng,

nhiều giải pháp của chuyên viên, kiểm tra viên có sự đầu tư, nghiên cứu kỹ, các chỉ tiêu nghiệp vụ tiếp tục đạt và vượt mức quy định.

Để thực hiện tốt các phong trào thi đua, ngay từ đầu năm, Viện KSND tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp, xây dựng kế hoạch triển khai kịp thời đến các tổ chức, đoàn thể, đơn vị trong ngành; chủ động phối hợp với Công an tỉnh chỉ đạo liên ngành hai cấp tiến hành rà soát, đánh giá việc thực hiện Bộ luật Tố tụng hình sự, chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, tồn tại, nguyên nhân và bàn giải pháp khắc phục, thống nhất quy chế phối hợp trong công tác giải quyết, kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Vì vậy, tiến độ, chất lượng giải quyết tin báo tội phạm được nâng cao, tỷ lệ giải quyết tăng từ 92% (năm 2010) lên 98% (năm 2016), không để xảy ra việc bỏ lọt tội phạm hoặc làm oan người vô tội.

Cùng với đó, đơn vị tổ chức thực hiện hiệu quả hoạt động điều tra, gắn công tố với điều tra; gắn trách nhiệm của kiểm sát viên với trách nhiệm của điều tra viên; thực hiện kiểm sát 100% vụ án ngay từ khi khởi tố; có yêu cầu điều tra sát, đúng với vấn đề cần chứng minh; thường xuyên phối hợp với điều tra viên đánh giá chứng cứ và thông nhất phương hướng để đẩy nhanh tiến độ điều tra; cũng cố chứng cứ bảo đảm vững chắc trước khi truy tố; chủ động phối hợp với cơ quan tiến hành tố tụng xác định, giải quyết các vụ án trọng điểm, đẩy nhanh tiến độ giải quyết án, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Vì vậy, nhiều chỉ tiêu thực hiện của đơn vị đạt cao, năm sau cao hơn năm trước như: tỷ lệ bắt giữ hình sự chuyển khởi tố tăng từ 93,5% (năm 2010) lên 99,7% (năm 2016); tỷ lệ giải quyết án tăng từ 96,7% (năm 2010) lên 99,8% (năm 2016);

chất lượng, tiến độ giải quyết được nâng lên, việc truy tố 100% vụ án đúng thời hạn và bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; không có trường hợp nào phải đình chỉ bị can do không phạm tội, việc trả hồ sơ để điều tra bổ sung đều được giảm và hạn chế ở mức thấp.

Trong công tác thực hiện quyền công tố và kiểm sát xét xử án hình sự, Viện KSND tỉnh tập trung phát động thi đua thực hiện các giải pháp để nâng cao trách nhiệm và chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa. Trung bình mỗi năm ngành chỉ định phối hợp với ngành Tòa án tổ chức trên 100 phiên tòa rút kinh nghiệm, trong đó có nhiều vụ án phức tạp, dư luận quan tâm, từ đó góp phần nâng cao năng lực nghiệp vụ và rèn luyện kỹ năng thực hiện quyền công tố của kiểm sát viên. Trong công tác tạm giữ, tạm giam, viện KSND hai cấp có nhiều đổi mới, tăng cường phối hợp

Nhiều đợt khám bệnh, cấp thuốc, trao quà miễn phí cho người có công với cách mạng được các đơn vị ngành Y tế phối hợp triển khai thực hiện đã thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", tạo được sự ủng hộ, phối hợp của các địa phương, ban, ngành, đoàn thể và các tổ chức, cá nhân hảo tâm.

Từ đầu năm đến nay, các đơn vị thuộc ngành Y tế đã tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực hướng về cội nguồn. Trong đó nổi bật là các hoạt động khám chữa bệnh, tặng quà, cấp thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách. Bác sĩ Đỗ Thanh Giang, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết: Ngay từ đầu năm, Sở đã triển khai các hoạt động khám chữa bệnh từ thiện hướng về cộng đồng và phê duyệt kế hoạch hoạt động của Hội Thầy thuốc trẻ với các hoạt động hướng về cội nguồn. Đặc biệt, hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, Sở Y tế đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức ngày hội "Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác". Sở cũng chỉ đạo trung tâm y tế các huyện, thành phố, các bệnh viện, phòng khám trong tỉnh tăng cường hoạt động nhân đạo, từ thiện, "Đền ơn đáp nghĩa". Yêu cầu các cơ sở y tế cử các thầy thuốc trẻ, có trình độ chuyên môn cao tích cực tham gia ngày hội "Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác" tại các địa phương, đồng thời tạo điều kiện hỗ trợ về cơ sở thuốc, máy móc thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh tại cộng đồng.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh là bệnh viện tuyến trên của tỉnh với lực lượng đông đảo gần 500 thầy thuốc trẻ, giàu nhiệt huyết, sinh hoạt trong tổ chức Đoàn Thanh niên Bệnh viện. Không chỉ xung kích, đi đầu các phong trào thi đua nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tuổi trẻ Bệnh viện Đa khoa tỉnh còn tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, triển khai nhiều hoạt động nhân văn ý nghĩa, hướng tới bệnh nhân nghèo, đối tượng có công với cách mạng và người cao tuổi. Bác sĩ Trần Khánh Thu, Bí thư Đoàn Thanh niên Bệnh viện cho biết: Từ đầu năm đến nay,

NGÀNH Y TẾ TRI ÂN NGƯỜI CÓ CÔNG



Câu lạc bộ thầy thuốc trẻ Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng khám bệnh, tư vấn sức khỏe, tặng quà cho đối tượng chính sách.

các thầy thuốc trẻ Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tổ chức 6 đợt về khám bệnh tại cộng đồng; cấp thuốc, tặng quà cho hàng nghìn người, trong đó có nhiều đối tượng là thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng. Ngoài ra, các bác sĩ trẻ còn tích cực hưởng ứng phong trào hiến máu nhân đạo; quyên góp gây quỹ tặng quà các gia đình chính sách; hỗ trợ bệnh nhân nghèo, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện. Các hoạt động của đội ngũ thầy thuốc trẻ Bệnh viện đã được hình ảnh đẹp trong lòng bệnh nhân cũng như cán bộ, nhân dân.

Bệnh viện Phục hồi chức năng có nhiều bệnh nhân là người cao tuổi, đối tượng chính sách điều trị. Bác sĩ Phạm Quang Lịch, Giám đốc Bệnh viện cho biết: Thực hiện chỉ đạo của ngành hướng tới ngày Thương binh - Liệt sĩ, lãnh đạo Bệnh viện đã quan tâm, chỉ đạo Đoàn Thanh niên lên danh sách đối tượng người có công là cán bộ, viên chức, rà soát bệnh nhân là đối tượng chính sách đang điều trị tại bệnh viện để tổ chức hỗ trợ, thăm hỏi, tặng quà động viên. Không chỉ thế, đội ngũ đạo lý "Uống nước nhớ

nguồn", tri ân những cống hiến, hy sinh của các thế hệ đi trước, các hoạt động còn nhằm khơi dậy niềm tự hào dân tộc cho cán bộ, viên chức Bệnh viện, đồng thời giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Câu lạc bộ (CLB) thầy thuốc trẻ Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng được đánh giá là một trong những CLB hoạt động hiệu quả nhất trong số các CLB thầy thuốc trẻ của ngành Y tế. Từ đầu năm đến nay, mỗi tháng một lần các thầy thuốc trẻ trong CLB lại tổ chức một đợt khám bệnh, tặng quà cho đối tượng chính sách, người cao tuổi của một xã trong huyện, mỗi đợt khám cho từ 100 đến 200 người. Bác sĩ Nguyễn Duy Quyền, Chủ nhiệm CLB thầy thuốc trẻ Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng chia sẻ: CLB hoạt động rất thuận lợi do được lãnh đạo Bệnh viện tạo điều kiện, ủng hộ. Hội viên hầu hết phát huy sức trẻ, năng nổ, giàu nhiệt huyết, luôn sẵn sàng dành ngày lễ, ngày nghỉ tham gia các hoạt động khám chữa bệnh từ thiện tại cộng đồng, đồng thời nhiệt tình đóng góp quỹ mua thuốc và quà tặng cho các đối tượng. Thực hiện kế hoạch ngày hội thầy thuốc trẻ chủ đề "Theo bước chân những người anh hùng", CLB thực hiện nhiều hoạt động như phối hợp với các tổ chức,

địa phương khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà miễn phí cho thương binh, bệnh binh, người có công; thăm hỏi, tặng quà 2 Bà mẹ Việt Nam anh hùng Bệnh viện đang phụng dưỡng; phối hợp với Huyện đoàn thăm hỏi tri ân anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang của huyện; kêu gọi các tổ chức, cá nhân hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện...

Bác sĩ Đỗ Thanh Giang, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết thêm: Theo báo cáo ban đầu, đến nay, hầu hết các bệnh viện, trung tâm y tế, CLB thầy thuốc trẻ đều đã triển khai thực hiện các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ. Nhiều bệnh viện triển khai thực hiện tốt như Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Phòng khám Trường Cao đẳng Y tế, Bệnh viện Đa khoa Tiến Hải, Đông Hưng, Trung tâm Y tế huyện Kiến Xương, Vũ Thư... Các hoạt động được triển khai thực hiện nghiêm túc, mang nhiều ý nghĩa nhân văn sâu sắc, không chỉ thể hiện trách nhiệm, lòng biết ơn sâu sắc của cán bộ ngành Y tế đối với thế hệ cha anh mà còn khơi gợi niềm tự hào dân tộc, tạo được sự chung tay ủng hộ, phối hợp của các địa phương, ban, ngành, đoàn thể và các tổ chức, cá nhân hảo tâm.

HÀ DUNG



Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trồng cây lưu niệm tại công viên Hoàng Quốc Việt, thành phố Bắc Ninh.

chỉ chấp hành án phạt tù, số bị án thi hành án treo, cải tạo không giam giữ; định kỳ xác minh các trường hợp trốn để yêu cầu bắt thi hành án. Công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động, vụ án hành chính đã triển khai kiểm sát chặt chẽ 100% các bản án, quyết định của tòa án, kịp thời phát hiện các vi phạm, nâng cao số lượng, chất lượng các kháng nghị, kiến nghị để yêu cầu các khắc phục có hiệu quả các vi phạm trong

hoạt động tố tụng, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các đương sự, lợi ích của nhà nước.

Với những thành tích đã đạt được, Viện KSND tỉnh được tặng thưởng 1 Huân chương Độc lập hạng Nhì, 2 Huân chương Lao động hạng Ba, 3 cờ thi đua, 4 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 6 năm liên tục, từ 2010 đến 2016, được Viện KSND tối cao tặng cờ đơn vị thi đua xuất sắc; nhiều tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng.

Thời gian tới, Viện KSND tỉnh tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; phát động và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, qua đó khuyến khích, động viên kịp thời cán bộ, kiểm sát viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; xây dựng ngành Kiểm sát Thái Bình vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.

NGUYỄN TÙNG